

ก.ล.ต. เปิดห้องทดลองทางการเงิน ใน Money Expo 2018 ชีวีวิธีหาส่วนผสมในวางแผนการเงินส่วนบุคคล ที่ลงตัว

“...เพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล การหาส่วนผสมที่ลงตัวในการวางแผนการเงิน จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม....”

ได้รับความสนใจอย่างดีทีเดียวในปีนี สำหรับบูธของสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ในการหาช่องทางการให้ความรู้กับประชาชนในการวางแผนการเงินและการลงทุน ในมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 18 หรือ MONEY EXPO 2018 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในวันที่ 10-13 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดย ก.ล.ต. ได้จำลองบูธให้กลายเป็นห้องทดลองทางการเงิน ภายใต้แนวคิด “Wealth for Life : ส่วนผสมดี ชีวิตมั่งคั่ง” สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้มาร่วมงาน และมีผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก ตลอดทั้ง 4 วัน ในการจัดงาน

ก.ล.ต. ได้เล็งเห็นความสำคัญ ของการวางแผนชีวิตสู่ “ความมั่งคั่ง” ซึ่งความมั่งคั่งในที่นี้ คือชีวิตที่มี “เงิน” ใช้อย่าง “อย่างเพียงพอ” ต่อความต้องการและความจำเป็นในทุกช่วงเวลาของชีวิตจนกระทั่งหลังเกษียณ ดังนั้น การวางแผนการเงินส่วนบุคคลจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายชีวิตที่มั่งคั่งได้ โดยห้องทดลองทางการเงินนี้ เปิดให้ผู้สนใจสามารถเข้ามาทดลอง เรียนรู้ และวางแผน หาส่วนผสมทางการเงินและการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเอง เน้นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการวางแผนการเงินและการลงทุนส่วนบุคคล ผ่านเครื่องมือต่างๆที่ช่วยให้ทุกคนประเมินและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยภายในบูธจะมีอาสาสมัครจาก ก.ล.ต. คอยให้บริการข้อมูลความรู้ คำแนะนำ ตอบข้อซักถาม รับฟังปัญหา อย่างเต็มที่ อีกบริการหนึ่งที่มีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก คือบริการให้คำปรึกษาและวางแผนการเงินส่วนบุคคลกับนักวางแผนการเงิน (CFP) มืออาชีพจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ว่าควรจะจัดการเงินของตนเองอย่างไร ซึ่งมีนักวางแผนการเงินคอยให้คำแนะนำการวางแผนการเงินเป็นรายบุคคล โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า “งานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 18 หรือ Money Expo 2018 ในปีนี้ ทาง ก.ล.ต. ได้ร่วมออกบูธ

ภายใต้แนวคิด “Wealth for Life : ส่วนผสมดี ชีวิตมั่งคั่ง” ในรูปแบบห้องทดลองที่จะช่วยให้ผู้สนใจได้เรียนรู้และหาส่วนผสมทางการเงินและการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเอง และรับบริการคำปรึกษาและวางแผนการเงินส่วนบุคคลกับนักวางแผนการเงินมืออาชีพจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตทุกช่วงจนถึงชีวิต

หลังเกษียณที่มีคุณภาพ ช่วยให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในเรื่องการเงินการลงทุนต่าง ๆ เช่น การใช้จ่าย การออม การกู้เงิน การลงทุน การวางแผนการเงินเป็นรายบุคคล”

สำหรับท่านใดที่ต้องการข้อมูลด้านการวางแผนการเงินและการลงทุนเพิ่มเติม หรือขอคำปรึกษาด้านตลาดหุ้น ตลาดหุ้น ตลาดหลักทรัพย์ สามารถติดต่อได้ที่ เบอร์ 1207 หรือ 0 2033 9999 และทางเว็บไซต์ www.sec.or.th